

แบบจัดทำฐานข้อมูล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัด นครพนม

ชื่อโครงการ	โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
ที่ตั้งของโครงการ	บ้านพรเจริญ - วังตามัว ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
พระราชดำริของ	โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สรุปพระราชดำริ	ให้ราษฎรรักษาป่าไม้ไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าอันเป็นต้นน้ำลำธารฯ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อให้ป่าคงสภาพเดิมเป็นการรักษาความชุ่มชื้นไม่แห้งแล้งฝนตกตามฤดูกาลและราษฎรจะได้รับประโยชน์จากป่าในเรื่องอาหารตามธรรมชาติที่มีในป่า แล้วจะมีอยู่กินไปชั่วลูกชั่วหลาน โดยเฉพาะเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ สร้างบรรยากาศที่ดีต่อโลกลดภาวะเรือนกระจกของชั้น โอโซนฯ
หน่วยงานรับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรตำบลวังตามัว องค์การภาคเอกชน หน่วยงานราชการอำเภอเมืองและจังหวัดนครพนม
สรุปลักษณะของโครงการ	ลักษณะของโครงการ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนให้เกิดความรักหวงแหนป่าไม้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และให้มีการปลูกป่าแบบธรรมชาติ ไม่ให้ปลูกป่าแบบทำลายป่าแล้วมาปลูกแทนเป็นการปลูกป่าเพื่อปลูกป่าตามโครงการพระราชดำริของในหลวงฯ
ประเภทของโครงการ	การพัฒนาแหล่งต้นน้ำสร้างสิ่งแวดล้อม คือ ป่าไม้ให้เป็นป่าไม้เพื่อสวัสดิการสังคมประชาชนมีอาหารตามธรรมชาติรับประทานปลอดภัยสารปนเปื้อน และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนฯ
ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๔๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานธงพิทักษ์ป่า เพื่อให้ราษฎรร่วมอาสาพิทักษ์ป่าไม้จำนวน ๑,๒๐๐ ไร่ แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการนี้แต่อย่างใด ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน (องค์กรสาธารณประโยชน์), ชมรมคลังสมอง, ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุเครือข่าย (พอช.), สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนร่วมดำเนินการอนุรักษ์พัฒนาป่าไม้แห่งนี้ โดยชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุให้การหนุนเสริมเงินที่ได้รับการอุดหนุน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐

	<p>บาท และ อบต. วังตามัว ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทำการล้อมรั้วอูฐลือกเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ไว้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และป้องกันไฟป่าหน้าแล้ง เป็นเขตอภัยทานไม่ให้จับสัตว์ในบริเวณป่าชุมชนพระเจริญ-วังตามัว ในเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ หากเมื่อสัตว์มันโตแล้วมันจะออกนอกเขตนี้ไป ก็แล้วบุญกรรมของมัน ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๒) ได้ปักเสารั้วคอนกรีตแล้วประมาณ ๑ กม. และเพิ่งจะมีก้อนอูฐลือกมาก่อกำแพงเพียง ประมาณ ๑๐๐ เมตรเท่านั้น เพราะขาดงบประมาณเสริมต่อๆ</p>
งบประมาณที่ได้รับในปี เริ่มต้น และแหล่งที่มาของ งบประมาณ ในปีที่เริ่มต้น	ไม่มี
งบประมาณที่ได้รับแต่ละปี แยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้น จนถึงปีปัจจุบันและ แหล่งที่มาของงบประมาณ	ไม่มี
ผลการดำเนินงานตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดย สรุป	<p>ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนฯ ร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย คิงกล่าวแล้วข้างต้น โดยให้ชื่อว่า “ชมรมกัลยาณมิตร” ทำการ พัฒนาชุมชนในลักษณะงานเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริหลาย โครงการ เช่น (๑) โครงการปุ๋ยมูลสัตว์เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย (๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันความยากจน (๓) โครงการพัฒนา ปลูกฝังจิตสำนึกชุมชน (๔) โครงการครอบครัวอบอุ่นร่วมเย็นเป็นสุข (๕) โครงการพี่สอนน้องด้านภัยสื่อลามก (๖) โครงการช่วยความร่วมมือ ภาคประชาชนสภาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติประจำจังหวัด นครพนม โดยมีวิธีการรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนด้วยการจัดเวที ชุมชน ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และจัดทำเอกสาร ความรู้ (หนังสือ) หนา ๓๐๐ หน้า กระดาษ A ๔ มอบให้กับ ชุมชนหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ ๑๒ อำเภอเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา เรียนรู้ของชุมชนด้านสังคมภูมิปัญญา เศรษฐกิจ วัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติในจังหวัดนครพนมเสมอมา เช่น เรื่อง การ พัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ, การดำรงชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียงฯ, การฟื้นฟูภูมิปัญญาทุนดั้งเดิมทางสังคมของไทย, การ ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย, การพัฒนาอาชีพ</p>

ผู้สูงอายุ, การนิยมนไทย เป็นต้น

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.ท.

(ประสาร สุระเสียง)

